

## โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี ๒๕๖๘

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมที่ ๕ อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งระบบของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ให้สามารถปฏิบัติงานในสถานชีวาภิบาลในระดับชุมชนได้ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการดำเนินงานด้าน Long Term Care ในระดับชุมชน โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
- วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
- วันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๖ พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
- วันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมใช้รูปแบบการบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมฯ มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๓๐๐ คน โดยผลความพึงพอใจต่อการจัดประชุมภาพรวม ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาหลักสูตร และด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ ๙๑.๐๗ , ๙๘.๔ และ ๙๓.๔ ตามลำดับ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

- อยากให้มีการจัดอบรมอีกทุกปี เนื่องจากได้ความรู้และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอในการขับเคลื่อนงาน LTC ในระดับพื้นที่
- ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมาก และมีความสำคัญ
- ทีมวิทยากรเป็นกันเอง สอนสนุกไม่ง่วง ถ่ายทอดดี ทำให้ได้ความรู้ดีมาก



### อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ประจำปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันที่ 26-27 ธันวาคม 2567 นายแพทย์สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver)ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจาก นายวิจารณ์ จันทวิจิตร นายอำเภอพระแสง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมนำ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver) ครั้งนี้จำนวน 62 คน ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและสามารถฝึกทักษะการปฏิบัติได้อย่างดี





# ภาพข่าวกิจกรรม

## ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

327/2567



### อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ประจำปี 2568 จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันที่ 25 -26 ธันวาคม 2567 นายแพทย์สิทธพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายพิทยา แต่งเกลี้ยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา พื้นฟู ทักษะการดูแลผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมนำ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver) ครั้งนี้จำนวน 70 คน



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

: ศูนย์อนามัยที่11 : [www.hpc11.go.th](http://www.hpc11.go.th)



กรมอนามัย  
ศูนย์อนามัย 11 นครศรีธรรมราช

# ภาพข่าวกิจกรรม

## ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

325/2567



### อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver)ประจำปี 2568 จังหวัดชุมพร



วันที่ 24-25 ธันวาคม 2567 นายแพทย์สิริพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ จัดอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver)ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุม ร พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา พี่พู่ ทัศนศึกษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมนำ ทัศนศึกษาที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ครั้งนี้จำนวน 42 คน ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและสามารถฝึกทักษะการปฏิบัติได้อย่างดี

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

: ศูนย์อนามัยที่ 11 : [www.hpc11.go.th](http://www.hpc11.go.th)

### อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver) ประจำปี 2568 จังหวัดกระบี่



วันที่ 19 -20 ธันวาคม 2567 นายแพทย์สิทริพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ จัดอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมนำทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ครั้งนี้จำนวน 40 คน





### อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ประจำปี 2568 จังหวัดพังงา



นายแพทย์สิริพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยสูงอายุจัดอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้รับเกียรติจากนางนงนุช จตุราบัณฑิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิด อบรมซึ่งการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา พี่นุฟู ทักษะการดูแลผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลที่ได้อยู่ในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมนำ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver)ครั้งนี้จำนวน 44 คน

